

# แอปแฟร์เอ็กซ์บิชั่น เตรียมจัดนิทรรศการการศึกษา ประเทศอินเดียครั้งที่ 8



แอปแฟร์เอ็กซ์บิชั่น เตรียมจัดนิทรรศการการศึกษาประเทศอินเดียครั้งที่ 8

วันที่ 7-8 กุมภาพันธ์ ศกนี้ ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์



กรุงเทพฯ (วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2558) - พบการกลับมาอีกครั้งของงานนิทรรศการการศึกษาประเทศอินเดียครั้งที่ 8 ประจำปี 2558 หรือ The Great India Education Fair 2015 (TGIEF 2015) ระหว่างวันที่ 7 – 8 กุมภาพันธ์ 2558 ตั้งแต่เวลา 10:00 น. – 19:00 น. ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดโดย บริษัท แอปแฟร์เอ็กซ์บิชั่นแอนด์ มีเดีย จำกัด ผู้นำด้านการจัดนิทรรศการทางการศึกษาในเอเชียซึ่งมีสำนักงานใหญ่อยู่ในประเทศอินเดีย

นิทรรศการการศึกษาประเทศอินเดียประจำปี 2558 เป็นเวทีใหญ่ที่สุดที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมงาน ทั้งผู้ประกอบการและนักเรียน นิสิต นักศึกษา ได้พบทางเลือกรับการศึกษาในระดับโลกกับตัวแทนจากสถาบันการศึกษาชั้นนำตั้งแต่ระดับโรงเรียนประจำ วิทยาลัย มหาวิทยาลัย และสถาบันสอนภาษาอังกฤษ เพื่อรับทราบข้อมูลโดยตรงจากแต่ละสถาบันรวมทั้งให้คำปรึกษาและคำแนะนำเกี่ยวกับที่พักอาศัย การสมัครเข้าศึกษาและขั้นตอนการรับเข้าศึกษาโดยละเอียด

**นายซานจีฟ โบเลีย** ผู้ก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอปแฟร์ เอ็กซ์บิชั่น แอนด์ มีเดีย จำกัด กล่าวว่า

“จากการจัดงานต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 8 ในประเทศไทย เราพบว่าผู้ประกอบการชาวไทยนอกจากจะเชื่อมั่นในทักษะภาษาอังกฤษที่บุตรหลานจะได้รับแล้ว ค่าเล่าเรียนในอินเดียที่ถูกกว่าสถาบันการศึกษาในประเทศอังกฤษ สหรัฐอเมริกา หรือแม้แต่สถาบันบางแห่งในเมืองไทยยังเป็นเหตุผลหลักในการเลือกสถาบันการศึกษาที่อินเดีย”

“สำหรับการศึกษาระดับปริญญาตรีหลักสูตร 3-4 ปี ในสาขาการจัดการธุรกิจ ศิลปศาสตร์ หรือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยรวมทั้งค่าเล่าเรียนและค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 10,000 เหรียญสหรัฐ เมื่อเปรียบเทียบกับการศึกษาในหลักสูตรระดับเดียวกันในประเทศออสเตรเลียจะมีค่าใช้จ่ายสูงกว่าถึงระหว่าง 37,000 ถึง 42,000 เหรียญสหรัฐ ในประเทศอังกฤษจะอยู่ที่ 56,000 ถึง 66,000 เหรียญสหรัฐ และในประเทศสหรัฐอเมริกาอยู่ที่ 80,000 เหรียญสหรัฐ และยิ่งถ้าเป็นหลักสูตร 4 ปีสาขาธุรกิจหรือศิลปศาสตร์ในมหาวิทยาลัยเอกชนใน

สหรัฐอเมริกาจะมีค่าใช้จ่ายสูงมากถึง 137,000 เหรียญสหรัฐ” นายซานจีฟกล่าวเสริม

โรงเรียนประจำที่เข้าร่วมงานมีให้เลือกทั้งหลักสูตรการศึกษาของอินเดีย I.S.C และ C.B.S.E และหลักสูตรการศึกษานานาชาติ CIE และ IB ซึ่งเป็นโอกาสที่จะได้รับการศึกษาระดับโลกในสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย สะดวกสบาย และค่าใช้จ่ายไม่สูงสถาบันการศึกษาเหล่านี้พร้อมด้วยสาธารณูปโภคมาตรฐานนานาชาติ ครูผู้สอนที่เอาใจใส่ดูแลรวมถึงมีกิจกรรมกลางแจ้งและกีฬาครบครัน ผู้ปกครองที่สนใจสามารถติดต่อสมัครเข้าเรียนให้บุตรหลานหรือคำปรึกษาที่บุตรของสถาบันต่างๆ ภายในงานได้ทันที

สถาบันการศึกษาชั้นนำจากอินเดียที่เข้าร่วมงาน มีทั้งระดับวิทยาลัย มหาวิทยาลัย ซึ่งเปิดรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโท และประกาศนียบัตรวิชาชีพในสาขาวิชาต่างๆ รวมถึงสาขาวิชาที่เกิดขึ้นใหม่ อาทิ แพทย์ศาสตร์ เกษศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมศาสตร์ และแอนิเมชัน และยังมีโรงเรียนสอนภาษาอังกฤษที่มีหลักสูตรระยะสั้นและระยะยาวให้เลือก

สถาบันการศึกษาในประเทศอินเดียเป็นที่ยอมรับระดับโลกทั้งด้านคุณภาพและมาตรฐานทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษายังได้รับประสบการณ์จากสภาพแวดล้อมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย การเลือกเรียนในอินเดียจึงนับเป็นการลงทุนที่คุ้มค่าเมื่อเทียบกับการศึกษาในประเทศอื่น

นิทรรศการการศึกษาประเทศอินเดียได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีตลอด 7 ปีที่ผ่านมา มีสถาบันการศึกษาเข้าร่วมงานมากกว่า 400 แห่ง และมีผู้ให้ความสนใจกว่า 5 แสนคน โดยมีประเทศที่ตอบรับการจัดงานนิทรรศการการศึกษาอินเดียอย่างดียิ่ง ได้แก่ ไทย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เนปาล ภูฏาน มาเลเซีย ศรีลังกา และเกาหลีใต้

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อ บริษัท แอฟแฟร์เอ็กซิซิชั่นแอนด์ มีเดีย จำกัด อีเมลล์ [info@afairs.com](mailto:info@afairs.com) เว็บไซต์ [www.afairs.com](http://www.afairs.com) อีเมลล์: [info@afairs.com](mailto:info@afairs.com). โทร: Tel : +91 33 2282 5787

เฟซบุค: <http://www.facebook.com/TheGreatIndiaEducationFairThailand>